



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



เทศบาลตำบลแม่กา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา



ประกาศเทศบาลตำบลแม่กา
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ได้ดำเนินดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาร่างการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

อนึ่ง สำหรับรายละเอียดแผนงาน/โครงการ สามารถตรวจสอบได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลแม่กา www.maekalocal.com

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายภูวเดช เงินเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน ที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้นายกเทศมนตรีตำบลแม่กาทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไข ปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่กา

สารบัญ

หน้า

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา	๑
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๒
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๙
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑๘
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงและทั่วถึง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคนคุ้มครองทางสังคมให้เข้มแข็ง	๒๔
แนวทางการพัฒนา ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคนคุ้มครองทางสังคมให้เข้มแข็ง	๒๕
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารและนันทนาการ	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๒๘
แนวทางการพัฒนา ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๐
แนวทางการพัฒนา ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาดพระราชา	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคนคุ้มครองทางสังคมให้เข้มแข็ง	๓๑
แนวทางการพัฒนา ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาเสพติด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคนคุ้มครองทางสังคมให้เข้มแข็ง	๓๓
แนวทางการพัฒนา ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเครือข่ายพลเมือง และการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓๔
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ การแก้ไขและการพัฒนาการเก็บขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพที่ดี	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน	๓๕
แนวทางการพัฒนา ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๗
แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเพื่อมีประสิทธิภาพ	
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๓๘
ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา	๓๙

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี การติดตามและประเมินผลพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป เทศบาลตำบลแม่กาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่กาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่กาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่กาสภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลแม่กา บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรค ก็จะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลแม่กาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบบ่งชี้ของการดำเนินงาน โครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลแม่กา
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลแม่กา
๕. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกองที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คนประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กาต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลแม่กา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กา ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใดข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือวัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กา

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลแม่กาในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา โดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลแม่กาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไปอำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลแม่การวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กาอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่กา

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลแม่กา มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุ พื้นที่ จำนวนระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตาม

และประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลแม่กาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา กำหนดระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลแม่กาข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓.กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีต้อง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแม่กา มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคลชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแม่กา

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมาย อย่างทันท่วงที

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือ ข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจน ปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลแม่กาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถ กำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลแม่กาแต่ละคน แต่ละ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายของเทศบาลตำบลแม่กาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กา

ส่วนที่ ๒
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๑ สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

- ๑)โครงการพัฒนา ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ...๘๑.... โครงการ
ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา ๑.๑ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพที่ดีและทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
แผนงานอุตสาหกรรมโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑	โครงการปรับปรุงที่จอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบล แม่กา หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหาวก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงที่จอดรถ สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๔,๕๐๐	ที่จอดรถสำนักงาน เทศบาลตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๒	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางและ ลานจอดรถ ภายใน สำนักงานเทศบาลตำบล แม่กา หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหาวก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุง ถนนลาดยางและ ลานจอดรถ ภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา	๒,๒๐๐,๐๐๐	๑,๘๑๙,๐๐๐	ลานจอดรถ ภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๓	โครงการก่อสร้างหลังคา คลุมสนามลานปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา หมู่ที่ ๔ บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างหลังคา คลุมสนามลานปัญญา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	-
๔	โครงการปรับปรุงท่อลอด เหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงท่อลอด เหลี่ยม หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	-

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว งระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่กา	๖๕๙,๖๐๐	๖๕๙,๖๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงตอง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ เขตป่าสงวน แห่งชาติ
๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย เคียน ตำบลแม่กา	๔๗๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ สปก.
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน ซอยข้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้าน แม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย ข้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง	๒๔๙,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	ซอยข้างประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ เขตป่าสงวน แห่งชาติ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิดใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหวาก	๕๙๗,๐๐๐	๕๙๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านโศกหวาก ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน)
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กข้าง บ้านนางสม มะอูเต็น หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างบ้านนางสม มะอู เต็น หมู่ที่ ๕ บ้าน แม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋ำ บุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) ติดพื้นที่ สาธารณะ อำเภอ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋ำ บุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋ำบุญโยง ตำบลแม่กา	๘๙,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ต๋ำ บุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) ที่ดินยังไม่เป็น พื้นที่ สาธารณะ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหวัง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายพงษ์ศักดิ์ วงศ์ชิต ถึง STA ที่ ๐+๒๐๐ กม. หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้าน แม่กาไร่ ตำบลแม่กา	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กั้นเงิน) พื้นที่ เขตป่าสงวน แห่งชาติ
๘	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิดใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา	๘๑๖,๐๐๐	๘๑๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กั้นเงิน) พื้นที่ติดของ กรมศิลปากร
๙	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝापิด ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำ บุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างวาง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝापิด ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำ บุญโยง ตำบลแม่กา	๓๖๗,๐๐๐	๓๖๗,๐๐๐	ซอย ๗ หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กั้นเงิน) กิจการนอก เขต

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กา ท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา	๓๕๗,๐๐๐	๓๕๗,๐๐๐	ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	(กันเงิน) พื้นที่ เขตป่าสงวน แห่งชาติ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยมในหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน)
๑๒	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา	๑๐๒,๗๐๐	๑๐๒,๗๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่นซอยบ้าน นายรินทร์ สิทธิ หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างถนนหิน คลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา	๓๖๖,๐๐๐	๓๖๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ สปก.
๑๔	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา	๒๔๗,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	ซอย ๒ หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กา ห้วยเคียน ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๑๕	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยูพร้อมฝาปิด หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กา โทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาปิด	๙๘๔,๐๐๐	๙๘๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กา โทกหวาก ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๖	โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กและ ระบบประปาภูเขา บ้านเด่นขาม หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตำน้อย ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็ก และระบบประปา ภูเขา บ้านเด่นขาม หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตำน้อย ตำบลแม่กา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	บ้านเด่นขาม หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ตำน้อย ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กั้นเงิน) พื้นที่ติดป่าไม้

ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน หนองแก้ว ตำบล แม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ นสร
๒	โครงการปรับปรุงท่อ ประปาภูเขา (ห้วยทราย แดง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อปรับปรุงท่อ ประปาภูเขา (ห้วย ทรายแดง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่กานาไร่เดียว ตำบลแม่กา	๑๗๔,๙๐๐	๑๗๔,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านแม่กานาไร่ เดียว ตำบลแม่กา	กองช่าง	-	-	-	(กันเงิน) พื้นที่ติดป่าไม้

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านปรับโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 แนวทางการพัฒนา ๑.๓ ส่งเสริมให้มีไฟฟ้าอย่างพอเพียงและทั่วถึง
 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อแกงตอง ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อ แกงตอง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านหม้อ แกงตอง ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย เคียน ตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านห้วย เคียน ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กา หลวง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านแม่กาหลวง ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามท้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๔	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้าน โทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๔ บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านโทกหวาก ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ตำบุงโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๖	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๖ บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้า แรงต่ำ, ไฟฟ้า สาธารณะ, พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๖บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖บ้านแม่กาไร่ ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ , ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๗ บ้าน บัว ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านบัว ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ , ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘ บ้าน แม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านแม่ตำบล บุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบล บุญโยง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้านแม่ตำบล บุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว งระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๐	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ,พร้อม ติดตั้งคอมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ บ้าน แม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ,ไฟฟ้าสาธารณะ ,พร้อมติดตั้งคอม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านแม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน แม่กาท่าข้าม ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๑๑	โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้านแม่ตำบลบุญโยง ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-
๑๒	โครงการติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อติดตั้งคอมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กา หัวทุ่ง ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านแม่กาหัวทุ่ง ตำบลแม่กา	กองช่าง	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,ติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองแก้ว ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๑๔	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาไร่เดียว ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาไร่เดียว ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้านนาไร่เดียว ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๑๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านเกษตรสุข ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา อำเภอเมือง พะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ,พร้อม ติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กาห้วยเคียน ตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้านแม่กา ห้วยเคียน ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๑๗	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า สาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กา โทกหวาก ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ, พร้อมติดตั้งโคม ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กาโทกหวาก ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้านแม่กา โทกหวาก ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-
๑๘	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบล แม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา	เพื่อขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรง ต่ำ,ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่กา	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้านแม่ต๋ำน้อย ตำบลแม่กา	กองช่าง	√	√	√	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคุ่มครองผู้ด้อยโอกาส

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามค่า KPI	ผลกระทบที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลแม่กา พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๙.๕๐	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	✓	✓	✓	-
๒	โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา	เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลแม่กา	๒๐,๐๐๐	๑๘,๑๓๐	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา	งานสวัสดิการสังคมสำนักปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	-
๓	โครงการพัฒนาสถาบันครอบครัวตำบลแม่กา	เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว ตำบลแม่กา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กา	งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	✓	✓	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้

เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและนันทนาการ

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต ๑	เพื่ออุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่สถานศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต ๑ และเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบ ๕ หมู่	๑,๔๖๓,๔๐๐	๑,๘๙๓,๕๒๒	สถานศึกษาสังกัด สพฐ.พะเยา เขต ๑ ในเขตตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาล	✓	✓	✓	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑๒๓,๐๐๐	๑๓๓,๓๑๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาล	✓	✓	✓	-
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	๓๕๐,๖๐๐	๓๖๖,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาล	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๔	โครงการพัฒนา แผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนและหลักสูตร สถานศึกษา	เพื่อพัฒนา แผนการจัด ประสบการณ์การ เรียนและหลักสูตร สถานศึกษา	๑๐,๐๐๐	๓,๙๒๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	✓	-
๕	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเด็กได้รับการ พัฒนาทุกด้าน อย่างมี ประสิทธิภาพ	๑๕,๐๐๐	๒๑,๕๘๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	✓	-
๖	โครงการอบรมให้ ความรู้ผู้ประกอบการ ดูแลสุขภาพ อนามัยเด็กปฐมวัย	เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กชุมชน และ เพื่อให้ผู้ประกอบการมี ความรู้ในการดูแล สุขภาพเด็ก ปฐมวัย	๑๐,๐๐๐	๓,๙๙๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	✓	-
๗	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียงในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้เรียนรู้หลัก เศรษฐกิจพอเพียง สร้างนิสัยความ พอเพียงให้กับเด็ก	๕,๐๐๐	๔,๙๓๕	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๘	โครงการอบรม พัฒนาศักยภาพ บุคลากรทาง การศึกษาและศึกษา ดูงาน	เพื่อให้ครู ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแล เด็ก มีศักยภาพใน การพัฒนาเด็ก อย่างมี ประสิทธิภาพ	๔๐,๐๐๐	-	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	✓	✓	✓	ได้จัดทำโครงการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ
๙	โครงการส่งเสริม สุขภาพอนามัยเด็ก ปฐมวัย	เพื่อให้เด็กมี สุขภาพอนามัยที่ดี และถูก สุขลักษณะและ เพื่อจัดหาวัสดุ ส่งเสริมสุขอนามัย สำหรับเด็ก	๒๐,๐๐๐	๓,๙๙๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนักปลัด เทศบาล	✓	✓	✓	-
๑๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็น ค่า รายหัว	๑๒๓,๐๐๐	๒๘,๗๑๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	-
๑๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน	๓๕๐,๖๐๐	๓๖๖,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่กา	งานการศึกษา สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและของดีตำบลแม่กา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการส่งเสริมการ กีฬาสู่ความเป็นเลิศ	เพื่อส่งเสริมการ เล่นกีฬาของ ประชาชนใน ตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	เทศบาลตำบล แม่กา	งานการกีฬาฯ	✓	✓	✓	-
๒	โครงการมหกรรม กีฬาเพื่อสุขภาพ ตำบลแม่กา	เพื่อส่งเสริมการ เล่นกีฬาของ ประชาชนใน ตำบลแม่กา	๑๐๐,๐๐๐	๑๒๗,๔๗๒.๕๐	เทศบาลตำบล แม่กา	งานการกีฬาฯ	✓	✓	✓	-
๓	โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่นโดย การมีส่วนร่วมของ ชุมชน	เพื่อสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๗,๗๖๐	ในเขตเทศบาล ตำบลแม่กา	งานการ ศาสนาฯ	✓	✓	✓	-
๔	โครงการพัฒนา ศักยภาพปราชญ์ ชาวบ้านเพื่อการสืบ สานภูมิปัญญา ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	เพื่อพัฒนา ศักยภาพของ ปราชญ์ชาวบ้าน และสืบสานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๕,๘๐๐	ในเขตเทศบาล ตำบลแม่กา	งานการ ศาสนาฯ	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๕	โครงการทำนุบำรุง ศาสนาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอันดี งามของชุมชน	เพื่อทำนุบำรุง ศาสนา และ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมอัน ดีงามของชุมชน	๒๐,๐๐๐	๖,๕๖๐	ในเขตเทศบาล ตำบลแม่กา	งานการ ศาสนาฯ	✓	✓	✓	-
๖	โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่ง ท่องเที่ยวและของดี ตำบลแม่กา	จัดอบรม จัดทำ สื่อ สิ่งพิมพ์ รูปแบบต่างๆ เพื่อ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ และของดีตำบล แม่กา	๒๐,๐๐๐	-	สถานที่ท่องเที่ยว ต่างๆในพื้นที่ ตำบลแม่กา	งาน ประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการ สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	ได้จัดทำโครงการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	-	ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา	งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่สามารถเข้าป่าชุมชน ม.๑๗ ได้ ซึ่งอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตเข้าพื้นที่ป่าชุมชน
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่กา	๔๐,๐๐๐	-	ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่กา	งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถานีวิจัยพื้นที่สูงและเกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมนาข้าวทำให้ผลผลิตน้อยลง
๓	โครงการกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา	เพื่อกำจัดผักตบชวาแหล่งน้ำในชุมชนตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	-	ลำน้ำร่องไฮ	กองช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่มีวัชพืชผักตบชวาในแหล่งน้ำ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและแก้ไขปัญหาเสพติด

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามค่า KPI	ผลกระทบที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการรณรงค์ให้ประชาชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร และรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	๕๐,๐๐๐	-	พื้นที่ตำบลแม่กา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากติดปัญหาเรื่องการประสานงานและห้วงเวลาที่ไม่ตรงกัน
๒	โครงการควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่กา	เพื่อควบคุมและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๒๒,๐๑๐	เทศบาลตำบลแม่กา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	๕๘,๖๘๐	พื้นที่ตำบลแม่กา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-
๔	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในตำบลแม่กา	เพื่อควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ในตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๒๓,๑๖๐	เทศบาลตำบลแม่กา	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว งระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๕	โครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันการ แพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออกในตำบล แม่กา	เพื่อรณรงค์ ควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรค ไข้เลือดออกใน ตำบลแม่กา	๑๒๐,๐๐๐	๑๐๐,๑๙๐	พื้นที่ตำบล แม่กา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-
๖	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครผู้ปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้น	เพื่อฝึกอบรม อาสาสมัครผู้ ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉินเบื้องต้น	๔๐,๐๐๐	๒๓,๓๙๐	พื้นที่ตำบล แม่กา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-
๗	โครงการเยาวชน อาสาฯผู้ช่วยชีวิต	เพื่อฝึกอบรม เยาวชนอาสาฯผู้ ช่วยชีวิต	๔๐,๐๐๐	๓๙,๑๙๐	พื้นที่ตำบล แม่กา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-
๘	เงินอุดหนุนสำหรับ การดำเนินงานตาม แนวโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อดำเนินงาน ตามแนวโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบล แม่กา	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	✓	✓	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาคน คุ่มครองทางสังคมให้แข็งแรง

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยาวชนได้รับการศึกษา

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส่งเสริมการพัฒนาการรวมกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเครือข่ายพลเมือง และการรวมกลุ่มเชิงพื้นที่

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๑	โครงการคัดเลือก บุคคลและยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำ คุณประโยชน์ให้กับ ตำบลแม่กา	เพื่อคัดเลือก บุคคลและยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทำ คุณประโยชน์	๒๐,๐๐๐	-	พื้นที่ ตำบลแม่กา	สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-	-	ไม่ได้จัดทำ โครงการเนื่องจาก เข้าร่วมโครงการ กับหน่วยงานอื่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาในด้านบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมด้านต่าง ๆ เช่น อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒ การแก้ไขและพัฒนาการเก็บขยะมูลฝอยให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพที่ดี

แผนงานเศษและชุมชน

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ของโครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ดำเนินการ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามค่า KPI	ผลกระทบที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการบริหารขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	เพื่อบริหารขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๙๐	พื้นที่ตำบลแม่กา	กองช่างและกองสาธารณสุข	✓	✓	✓	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการเพิ่มสมรรถภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้เทศบาลตำบลแม่กามีการพัฒนาด้านความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่าใน ตำบลแม่กา	เพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาไฟป่า ในตำบลแม่กา	๕๐,๐๐๐	๔๖,๕๘๐	พื้นที่ ตำบลแม่กา	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	✓	✓	✓	-
๒	โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อฝึกอบรม อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักงาน เทศบาลตำบล แม่กา	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	✓	✓	✓	ได้จัดทำโครงการ แต่ไม่ใช้งบประมาณ
๓	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	เพื่อฝึกซ้อมแผน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	๓๐,๐๐๐	๒๘,๒๔๐	สำนักงาน เทศบาล ตำบลแม่กา	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	✓	✓	✓	-
๔	โครงการป้องกันเด็ก จมน้ำ	เพื่อป้องกันเด็ก จมน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๘,๗๖๐	พื้นที่ ตำบลแม่กา	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	✓	✓	✓	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามหัว ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/ เหตุผล
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการ เยียวยา ฟื้นฟูหลัง เกิดเหตุสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือประ ประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านการ เยียวยา ฟื้นฟูหลัง เกิดเหตุสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	-	พื้นที่ตำบลแม่กา	ฝ่ายป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย สำนักปลัดฯ	-	-	-	ไม่มีผู้ประสบภัย ที่ให้การเยียวยา

ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยาที่ ๑ ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านความเข้มแข็งของทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการเพื่อมีประสิทธิภาพ

แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณที่ ดำเนินการ	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการ ดำเนินการ	ดำเนินงาน ตามห้วง ระยะเวลาที่ กำหนด	เป็นไป ตามค่า KPI	ผลกระทบ ที่เกิดขึ้น/เหตุผล
๑	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพกฎหมาย สำหรับสมาชิกสภา เทศบาลตำบลแม่กา	เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพ กฎหมายสำหรับ สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลแม่กา	๓๐,๐๐๐	๑๑,๔๐๐	ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบล แม่กา	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไปสำนัก ปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	-
๒	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อ ศึกษา วิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดการ หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและ/หรือ สิ่งก่อสร้าง	เพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการ จัดการหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่ดินและ/ หรือสิ่งก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	ตำบลแม่กา	ฝ่าย บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัดเทศบาล	✓	✓	✓	-
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะการปฏิบัติงาน กองช่าง	เพื่อฝึกอบรมเพิ่ม ทักษะการ ปฏิบัติงานกองช่าง	๓๐,๐๐๐	-	ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบล แม่กา	กองช่าง	-	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจาก ช่วยเหลือประชาชนจากเขต อุทกภัยน้ำท่วมและมีโครงการ ก่อสร้างใช้จ่ายเงินสะสม จำนวนมาก

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กา

๑.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒.โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓.ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของเทศบาลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลแม่กาให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลแม่กา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕.ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่กาและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖.ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗.ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง